

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHÁP CHẾ**  
**Nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 9 thành viên, trong đó Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 7 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Các thành viên Ban đều nắm giữ các cương vị chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và Đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có 01 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 01 vị là Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy. Trong quá trình hoạt động, một số thành viên điều chuyển công tác, Ban có sự biến động về nhân sự<sup>1</sup>, tuy vậy cơ cấu về số lượng, chất lượng thành viên và hoạt động của Ban vẫn đảm bảo như đầu nhiệm kỳ. Các thành viên của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII đều có bề dày kinh nghiệm thực tiễn và trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực pháp chế, cùng với sự tâm huyết và trách nhiệm cao trước cử tri tỉnh nhà.

Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh 2016-2021, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo luật định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021**

**1. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác**

Đầu nhiệm kỳ, Ban đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Chính vì vậy, hoạt động của Ban thông suốt, ổn định, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình công tác, Chương trình giám sát hàng năm của Ban được xây dựng từ đầu năm một cách khoa học, sát với thực tế, trong đó xác định những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm và nội dung giám sát, hình thức giám sát sẽ tiến hành trong năm. Việc triển khai Chương trình công tác nhiệm kỳ và Chương trình công tác hàng năm của Ban Pháp chế được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

---

<sup>1</sup> Đồng chí Nguyễn Trọng Nhiệ, Trưởng ban nghỉ công tác hưởng chế độ hưu từ tháng 12/2018, bầu đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Trưởng ban giữ chức Trưởng ban; từ tháng 07/2019, bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Nhuần giữ chức vụ Phó Trưởng ban; từ 08/2020, đồng chí Nguyễn Huy Hùng chuyển công tác ra thị xã Hồng Lĩnh; từ tháng 12/2020 bầu đồng chí Nguyễn Thị Nhuần giữ chức Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Văn Hồ, Phó CN UBKT Tỉnh ủy chuyển sang làm thành viên Ban KT-NS, bầu bổ sung đồng chí Võ Văn Phúc, Chánh thanh tra tỉnh làm thành viên Ban Pháp chế.

## **2. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh**

Xác định kỳ họp là hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân, Ban đã tập trung chuẩn bị nội dung, nắm thông tin, lựa chọn chủ đề trọng tâm, đi sâu khảo sát, làm việc; qua đó phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các Ban Hội đồng nhân dân để chuẩn bị các nội dung, chương trình nghị sự của Kỳ họp.

Để các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh có chất lượng và tính khả thi, trên cơ sở các quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và tình hình thực tế ở địa phương, Ban Pháp chế đã cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân đồng hành với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng xác định nội dung, dự kiến chương trình, xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết, tổ chức tiếp xúc, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát, khảo sát thực tế ở cơ sở, thẩm tra, trình kỳ họp xem xét, quyết định đảm bảo đúng quy định.

Công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, chủ động, kết hợp nghiên cứu tài liệu, giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế, thu thập thông tin, ý kiến của đối tượng chịu tác động nên chất lượng thẩm tra được nâng lên.

Thông qua hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp, Ban Pháp chế đã tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân quyết định vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong số các nội dung được phân công Ban thẩm tra, có nhiều Nghị quyết về chính sách, biện pháp có tính chất đặc thù của tỉnh và các Nghị quyết về lĩnh vực xây dựng chính quyền được đông đảo cử tri quan tâm đòi hỏi phải thẩm tra kỹ lưỡng, chặt chẽ. Xác định được tầm quan trọng đó, Ban đã chủ động tiến hành khảo sát để thu thập, nắm bắt thông tin, chính vì vậy cơ bản các ý kiến thẩm tra của Ban đã đánh giá về tính pháp lý và tính thực tiễn của Nghị quyết.

Điểm mới trong quá trình xây dựng Nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế trong nhiệm kỳ là các cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động, tích cực phối hợp, xin ý kiến góp ý của Ban về nội dung, quy trình xây dựng Nghị quyết ngay từ giai đoạn soạn thảo. Ban đã đóng góp những ý kiến căn bản, có tính chất định hướng để cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Vì vậy, hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh khá bài bản, chu đáo, cơ bản có sự thống nhất giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra.

Tại các Kỳ họp, các đại biểu là thành viên Ban Pháp chế đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động chất vấn. Sau chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp tục giám sát việc thực hiện.

Ngoài ra, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp có hiệu quả với Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh và các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, giám sát, khảo sát, trao đổi thông tin và nhiều nội dung hoạt động khác; quan hệ giữa Ban Pháp chế với Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện và các cơ

quan hữu quan được thể hiện đầy đủ, có trách nhiệm, nhất là phối hợp với Hội đồng nhân dân cấp huyện tiến hành các hoạt động giám sát chuyên đề, nắm bắt ý kiến cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động.

### **3. Hoạt động giám sát, khảo sát**

Nhiệm kỳ 2016-2021, trên cơ sở chương trình hoạt động toàn khoá của Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tình hình thực tiễn địa phương; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Pháp chế tổ chức 06 cuộc giám sát chuyên đề<sup>2</sup>. Ngoài ra, chủ trì tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc giám sát chuyên đề về “*Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2018*”

Ban đã tổ chức trên 110 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên trên lĩnh vực nội chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tập trung vào các nội dung: Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác biên phòng, quân sự địa phương; hoạt động điều tra, tạm giam, tạm giữ; công tác kiểm sát tư pháp và thực hành quyền công tố; công tác xét xử, thi hành án và một số hoạt động hỗ trợ tư pháp khác; công tác thi hành pháp luật trong một số hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; công tác thanh tra, tiếp dân; công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, chuyển đổi vị trí công tác; công tác cải cách hành chính; công tác đăng kiểm phương tiện...

Báo cáo kết quả giám sát đánh giá toàn diện về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra kiến nghị, giải pháp đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Các kiến nghị, đề xuất của Ban được đánh giá cao và có giá trị thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Phần lớn kiến nghị, đề xuất của Ban đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị được giám sát triển khai giải quyết, thực hiện có hiệu quả. Đối với những giải trình không thấu đáo, thiếu căn cứ, Ban tổng hợp thông qua báo cáo thẩm tra hoặc đưa ra chất vấn tại các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016-2021, trên cơ sở kết quả hoạt động giám sát, khảo sát, Ban đã tham gia cùng cơ quan soạn thảo xây dựng một số đề án, chính sách và thực hiện việc thẩm tra đề tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 32 Nghị quyết trên lĩnh vực nội chính, trong đó ngoài các nghị quyết chung về kinh

---

<sup>2</sup> Xử lý các vụ việc tồn đọng trong khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức, công dân; Công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tình hình và kết quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp, giai đoạn 2016-2018; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố; Tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, còn ban hành nhiều nghị quyết trên lĩnh vực hoạt động của Ban<sup>3</sup>.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

#### **4. Công tác đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật và tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật**

- Tham gia Hội nghị lấy ý kiến các Dự thảo luật do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức<sup>4</sup>;

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản đóng góp ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận Quốc tế; các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 và Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đề nghị của Bộ Nội vụ; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP theo đề nghị của Bộ Tư pháp...

- Góp ý các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh xây dựng từ giai đoạn soạn thảo.

#### **5. Đánh giá chung về hoạt động của Ban**

Nhiệm kỳ qua, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò của mình, đóng góp công sức và trí tuệ vào sự thành công của các kỳ họp Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Hội đồng nhân dân. Có được kết quả như trên là nhờ Ban đã chủ động xây dựng kế

---

<sup>3</sup> Một số Nghị quyết quan trọng như: Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh; Về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021; Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021; Quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025...

<sup>4</sup> Dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi); Luật Quy hoạch, Luật về Hội và Luật bán đấu giá tài sản; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ; Luật Quy hoạch và Luật Quản lý tài sản công; Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý nợ công; Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng, Luật tố cáo, Luật dân số, Luật sửa đổi bổ sung Luật thể dục thể thao, Luật đo đạc bản đồ, Luật An ninh mạng, Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân, Luật Cảnh sát biển, Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Kiến trúc (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi); Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thư viện, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh; Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Thanh niên, Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Biên phòng Việt Nam, Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)...

hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm sát đúng với nhiệm vụ chính trị địa phương, các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động giám sát được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau như xem xét báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tiếp xúc để nghe ý kiến phản ánh của cử tri về những vấn đề mà dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, mặc dù nhân sự Ban có sự thay đổi so với đầu nhiệm kỳ song đa số thành viên Ban đã tích cực tham gia hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cử tri tỉnh nhà, kết hợp nhiệm vụ chuyên môn với thực hiện chức năng giám sát độc lập của đại biểu, tham gia các phiên họp, phiên làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng.

### **III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

#### **1. Những tồn tại, hạn chế**

- Việc triển khai thực hiện chức năng giám sát về chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật chưa nhiều; một số nội dung đã đề ra trong kế hoạch giám sát hàng năm chưa được triển khai.

- Một số nội dung giám sát chưa đạt được hiệu quả mong muốn; một số kiến nghị, đề xuất của Ban chưa được các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, nghiêm túc; chưa theo dõi một cách thường xuyên việc triển khai các Nghị quyết và kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban.

- Trong quá trình hoạt động, một số thành viên Ban chưa bố trí thời gian hợp lý để tham gia đầy đủ các cuộc giám sát và khảo sát; chưa chuẩn bị chu đáo nội dung thẩm tra được phân công trước các cuộc họp thẩm tra của Ban.

#### **2. Nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế**

- Nội bộ đoàn kết, dân chủ, phát huy tốt vai trò của các thành viên Ban, chủ động sáng tạo trên lĩnh vực giám sát được pháp luật quy định.

- Sự phối hợp kịp thời, thường xuyên với Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát và cả trong công tác chuẩn bị cho các kỳ họp Hội đồng nhân dân.

- Có mối quan hệ và cộng tác chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành, nhất là đối với các ngành trong khối nội chính và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố.

- Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết nên một số hoạt động của Ban phải điều chỉnh.

#### **3. Bài học kinh nghiệm**

Kết quả đạt được của Ban trong nhiệm kỳ qua, ngoài sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và thành viên Ban, còn là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; sự điều hoà phối hợp của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân. Từ đó, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là:

- Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân và sự điều hoà phối hợp của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và sự hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân cùng các ngành chuyên môn để hoạt động của Ban đạt hiệu quả cao;

- Trong cơ cấu nhân sự của các Ban Hội đồng nhân dân nói chung và Ban Pháp chế, nên bố trí những đại biểu có kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, am hiểu pháp luật, tâm huyết và có điều kiện để tham gia các hoạt động của Ban;

- Phải có định hướng chương trình hoạt động cả nhiệm kỳ, đồng thời có kế hoạch cụ thể hàng tháng, giữa các kỳ họp và cả năm, trên cơ sở đó, bám sát chương trình, nội dung để tập trung thực hiện đúng kế hoạch đã định;

- Tập trung chuẩn bị kỹ các kỳ họp của HĐND tỉnh, nhất là công tác thẩm tra. Các cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cần quan tâm lấy ý kiến của đối tượng tác động, các cơ quan, đơn vị liên quan và mời cơ quan chủ trì thẩm tra tham gia ngay từ đầu để tạo sự thống nhất giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan trình, tạo thuận lợi cho quá trình thẩm tra và Nghị quyết khi được HĐND tỉnh thông qua sẽ đảm bảo tính pháp lý và tính thực tiễn.

- Cần nghiên cứu, lựa chọn chuyên đề giám sát, khảo sát một cách sát thực, được dư luận và cử tri quan tâm, các vấn đề gây bức xúc để qua giám sát, khảo sát, Ban sẽ có những kiến nghị, đề xuất xác đáng nhằm giải quyết vấn đề đặt ra.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương và Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự kiến chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết phát triển KT-XH từng năm; các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XVI đang còn hiệu lực;

- Trên lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng: Giám sát công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác biên phòng, quân sự địa phương;

- Trên lĩnh vực tổ chức chính quyền, cải cách hành chính và lĩnh vực quản lý nhà nước khác: Giám sát tình hình tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính tại các sở, ngành, địa phương; công tác quản lý địa giới hành chính; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: tài nguyên môi trường, khai thác khoáng sản; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Trên lĩnh vực tư pháp: Giám sát hoạt động điều tra, tạm giam, tạm giữ; công tác kiểm sát tư pháp và thực hành quyền công tố; công tác xét xử, thi hành án và một số hoạt động hỗ trợ tư pháp khác;

Hằng năm, trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để tiến hành các hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

## **V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế và tăng cường mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Thường vụ, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội với Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; giữa Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp.

Quan tâm tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn hoạt động cho Ban Pháp chế HĐND các tỉnh trong phạm vi toàn quốc hoặc khu vực để nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại các địa phương về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực thực thi hoạt động pháp luật, đảm bảo pháp chế.

2. Đề nghị cấp ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cả về tổ chức, nhân sự và điều kiện làm việc để các Ban của Hội đồng nhân dân phát huy vai trò, vị trí, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân theo đúng vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương./.

### ***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Nhuận**